

Cái số, con số nhiệm màu của Donald Trump

Lê Tất Điều

Trump thắng, hơn nửa nước Mỹ và hầu như cả thế giới ngỡ ngàng, không hiểu tại sao. Thực ra, mọi chuyện rất giản dị. Chỉ cần suy ngẫm, phân tích vài con số là hiểu ngay.

Lần thắng đầu, ông Trump được khoảng 63 triệu phiếu, thua bà Hillary cỡ ba triệu. Lập tức đài Fox và truyền thông của Putin hợp lực biến ông thành lãnh tụ vĩ đại của đảng Cộng hòa. Và riêng ông, với thiên tư là nhà buôn có tài, ông có khả năng bắt trúng ngay nhu cầu của khách hàng, nên rất xứng đáng với những lời xưng tụng của Putin và Fox.

Nhu cầu của khách hàng Cộng hòa cũng không phải chuyện khó tìm. Một chiến lược gia của đảng đã nói lâu rồi: “Mùa bầu cử cứ chọn những nhóm thiểu số đánh một trận tả tới hoa lá để chiều lòng đa số là trăm trận trăm thắng.” Trong nhóm thiểu số, bọn di dân luôn luôn đứng hàng đầu. Thành ra, vừa mở hàng, ông Trump đánh ngay bọn này toàn một lũ đầu trộm đuôi cướp, hiếp dâm, giết người, v.v... Chiêu rao hàng tài tình đến thế, khách hàng nào mà không mê tơi!

Khi đắc cử, ông giữ lời. Khi không thành công, ông kết tội ngay là đảng Dân chủ gây cản trở, và thường cản trở thực, ông càng thêm uy tín. Dân chủ bị Cộng hòa thù hận thêm và ông được mến yêu hơn. Thành ra, sau một nhiệm kỳ, ông tăng con số 63 triệu lên thành 74 triệu. Thêm 11 triệu sau 4 năm chấp chính! Một kỷ lục.

Trong mùa bầu cử năm nay, vì những thành tích ông làm sau khi thất cử, như xúi dân nổi loạn, tước số phiếu bị giảm, hóa ra nhiều hơn xưa. Ông vẫn có 74.673.811 phiếu. Con số đó sẽ dính chặt với ông suốt đời. Ông ứng cử, nó xuất hiện. Như bóng với hình.

Đó là lý do tại sao ông Trump đã đắc cử huy hoàng.

Hầu như không ai thấy được con số nhiệm màu ấy, dù nó đã hiện ra, lù lù trước mắt thiên hạ. Vì không ngờ, không ý thức được tầm quan trọng ghê gớm của nó.

Đảng Dân chủ tất nhiên, như mọi người, cũng chẳng biết, nên đang xúm xít trách bà Harris quên, hoặc không làm cái này, cái kia. Bà Pelosi còn trách ông Biden không chịu rút lui sớm, để bà Harris được tranh cử... nhiều hơn, kỹ hơn! Phần lớn thì chê cả nước Mỹ kỳ thị đàn bà. Hỏi lại: Mỹ từng bầu cho bà Hillary 3 triệu phiếu hơn ông Trump thì sao? Bèn có ngay lời giải thích:

Vậy là Mỹ chỉ kỳ thị đàn bà da đen!

Toàn những lời đoán mò thiên cận, ngây ngô, rất tội nghiệp.

Tội nghiệp nhất là bà Harris. Bà đã có một cuộc tranh cử toàn hảo, toàn bích, hiếm có. Bà đạt được 71.145.722 phiếu (Tổng cộng ngày 10/11), hơn bà Hillary tới 5 triệu. Nhưng vẫn chưa đủ.

Vì ông Trump đã đạt được con số – tạm gọi là “magic” – hơn 74 triệu phiếu.

Với con số “magic” đó, ông Trump biến nước Mỹ thành quốc gia độc đảng: Đảng Cộng hòa.

Đảng Dân chủ không cách gì góc đầu lên được. Cứ bầu cử tổng thống, đụng “magic” của ông Trump, là thua liền. Như đã nói, con số đó sẽ dính chặt với ông Trump suốt đời.

Đã biết tại sao ông Trump thành công thì luận bàn về tương lai, hậu vận nước Mỹ dễ ợt.

Kế hoạch 2025 nói rõ, chính miệng ông Trump còn nói rõ hơn, là nước Mỹ sẽ tiến lên chế độ độc tài. Căn cứ vào thiện cảm ông dành cho nước Nga thì độc tài Mỹ quốc chắc sẽ theo đúng khuôn mẫu độc tài Putin, một tên độc tài, khát máu đang bị cả thế giới nguyên rủa.

Phần đầu, phân tích vài con số để giúp bạn hiểu tại sao ông Trump thắng, giúp bạn đỡ thắc mắc thôi. Mục đích bài này cao siêu hơn nhiều: Nó sẽ giúp bạn, khi đọc xong, lập tức thoát cơn ác mộng đã làm bạn muốn nghẹt thở từ ngày bầu cử, như tôi.

Ta cùng nhau phân tích một vài con số khác.

Con số “magic” của Trump, nghe thì thấy ghê, nhưng dân chủ có thuốc trị. Và thực sự đã trị rồi.

Bạn nhớ, trong cuộc tranh cử Biden - Trump, ông Trump được 74 triệu phiếu. Ông Biden quất một phát 81 triệu. Nghĩa là khi đương đầu với “magic” Biden, “magic” Trump đành thua 7 triệu phiếu.

Con số magic Biden đó, kỳ này, tiếc thay, toàn thế, hay một phần, đã biến mất.

Tôi tin trong nhóm cử tri đó không có ai vì chê bà Harris là đàn bà da đen mà đành để mặc ông Trump đắc cử. Chắc chỉ vì ỷ y thôi, như nhiều người, tưởng rằng với nhân cách đặc biệt của ông ta, ông Trump còn khuya mới đắc cử, đi bầu mất công. Nghĩa là họ cũng không ngờ như ta, và chắc cũng đang té ngửa và vô cùng ân hận.

Như thế con số nhiệm màu của ông Biden, 81 triệu, vẫn còn đó. Và bốn năm nữa, nó sẽ tái hiện, cứu nước Mỹ, như đã từng cứu một lần. Ta sẽ chờ. Vừa chờ vừa bận rộn chống độc tài đảng trị, thời gian sẽ trôi nhanh lắm. Thoi đưa thắm thoát, sẽ chỉ như một sát na.

Tôi tin: Với magic Joe Biden, với sự ghê tởm cùng cực những chế độ độc tài, dân tộc Mỹ xưa nay quen bảo vệ dân chủ, tự do, quen từ ngày lập quốc, sẽ không bao giờ cho ai biến triều đại của ông Joe Biden thành triều đại tự do, dân chủ cuối cùng của nước Mỹ.

Dù người đó là Donald Trump, vị tổng thống Mỹ đầu tiên được Tối cao Pháp viện nâng cấp lên thành bậc vua chúa, được đặc quyền ngời xồm lên pháp luật.

Lê Tất Điều

Nguồn: <https://www.saigonweeklyonline.com/tham-luan/le-tat-dieu-cai-so-con-so-nhiem-mau-cua-donald-trump.html>

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/KieuPhong.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 11700 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC